

Họ và tên: Nguyễn Thành Lợp.

Sinh năm: 1975.

Nghề nghiệp: Giáo viên.

Đơn vị công tác: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Phú Tân, An Giang.

**CUỘC THI SÁNG TÁC QUẢNG BÁ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC,
NGHỆ THUẬT VÀ BÁO CHÍ VỀ CHỦ ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ
TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH BÁC HỒ, BÁC TÔN” TỈNH AN
GIANG, GIAI ĐOẠN 2024-2025.**

**Chủ đề: Giới thiệu gương người tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”**

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân, tương ái “thương người như thể thương thân” của nhân dân ta. Qua phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình đáng trân trọng, cần biểu dương và nhân rộng. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là đồng chí Võ Văn Nhân – một Chi uỷ viên, Giáo viên, đang công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phú Tân, An Giang.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, nên cá nhân đồng chí Võ Văn Nhân luôn tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện tại đơn vị. Đến nay, đồng chí đã 16 lần tình nguyện cho đi những giọt máu của bản thân mình để đóng góp vào ngân hàng máu.

Chia sẻ về lý do sẵn sàng hiến máu tình nguyện, đồng chí Võ Văn Nhân cho biết: “Với mình hiến máu nhân đạo là một chính sách lớn, là đạo lý của dân tộc. Với quan niệm “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đặc biệt với những hoàn cảnh khó khăn, đó là việc làm tốt đẹp mà ai cũng có thể làm. Hàng ngày, mỗi ngày, mỗi giờ trên chính quê hương mình có hàng ngàn số phận không may mắn, cần truyền máu để duy trì sự sống. Là người công dân, mình phải có trách nhiệm, và hạnh phúc vì đã làm được điều gì đó”.

Không chỉ tham gia hiến máu tình nguyện cứu người nhiều lần, với trách nhiệm là Chi uỷ viên - Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phú Tân, đồng chí đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động mọi người trong đơn vị cùng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, giúp cho nhiều người có được nguồn máu cần thiết, kịp thời trong điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe. Với sự cố gắng đó, phong trào hiến máu tình nguyện của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Phú Tân phát triển khá mạnh.

Trong nhiều năm liên tục cùng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, đồng chí Võ Văn Nhân đã trở thành tấm gương điển hình cho đoàn viên, thanh niên noi theo. Đồng chí cũng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân tặng giấy khen đã tích cực thực hiện hiến máu tình nguyện và được vinh danh là một trong số người hiến máu tiêu biểu của huyện Phú Tân.

Câu chuyện về nghĩa cử hiến máu cứu người của đồng chí Võ Văn Nhân, cho chúng ta thấy, cuộc sống con người dù ở bất kỳ giai đoạn nào cũng phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, môi trường sống. Bất hạnh, rủi ro, hay khó khăn ngoài ý muốn, khiến không ít người dân lao động nghèo, trở nên yếu thế, cô độc trước khó khăn. Hơn ai hết, họ cần lắm những sự giúp đỡ, để vươn lên. Nên việc hiến máu là việc làm ý nghĩa, có thể gọi là ý nghĩa nhất trong cuộc đời, chẳng tổn hại đến sức khỏe nếu chúng ta thực hiện đúng quy trình. Và hơn hết, chúng ta cho đi sự đồng cảm, cho đi tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng xã hội, đất nước sẽ phát triển văn minh hơn.